

ล่องว่าความรอดคืออะไร ทุกคนได้จมลงในความบาป และผลของความบาปนั้นคือความตาย เราก็คือเหมือนกับคนที่กำลังจะจมน้ำ และถ้าเราไม่ยอมรับความช่วยเหลือ เราจะต้องตายอย่างแน่นอน มนุษย์ทุกคนต่างก็มีสิทธิที่จะรับความรอดเหมือนกันหมด จันพูดถูกหรือเปล่าเนี่ย?”

สมบุญตอบว่า “ถูกต้องแล้วแหละ ความรอดเป็นของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้เปล่าๆ แก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่คิดมูลค่า พระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาจากรวรรค์ และทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปทั้งสิ้นของเรา คุณสามารถจะรับความรอดได้โดยการกลับใจเสียใหม่จากความบาปของตนเอง และต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้เข้ามาในใจของคุณโดยทางความเชื่อนั่นเอง”

ตุ้ ปณ. 1117, ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเมือง  
กรุงเทพฯ 10211

## ความรอดคืออะไร?



สมบุญกับบัตติเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมาก ทุกวันอาทิตย์หลังจากนมัสการที่คริสตจักรเสร็จ สมบุญก็จะไปเยี่ยมเยียนบัตติเป็นประจำ ทั้งสองคนชอบพูดคุยกันเกี่ยวกับความเชื่อและพระเจ้า บัตติยังไม่เป็นคริสเตียน แต่เขาก็แสวงหาความจริงโดยการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง บัตติถามสมบุญในวันหนึ่งว่า “ฉันได้ยินคริสเตียน

คนอื่นๆ พูดว่า “ถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณจะรอดและได้รับความรอด ความรอดคืออะไร และหมายความว่าจะอย่างไร?”

สมบูรณตอบว่า “ฉันจะขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งให้เธอฟังเพื่อช่วยให้เธอเข้าใจได้มากขึ้น สมมุติว่ามีคนๆ หนึ่งว่ายน้ำไม่เป็น ตกน้ำและกำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้ว แต่มีคนอีกคนหนึ่งที่ว่ายน้ำเป็นกระโดดลงน้ำไปช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้ เขาเกือบจะตายอยู่แล้ว แต่ได้รับความช่วยเหลือจนรอดพ้นจากความตายมาได้ สิ่งที่เขาได้รับคืออะไร?” บัณฑิตตอบว่า “เขาได้รับการช่วยให้รอดชีวิตหรือได้รับความรอดนั่นเอง”

สมบูรณพูดขึ้นอีกว่า “คนที่กำลังจะจมน้ำตายก็เหมือนคนที่จมลงในความบาป” มีใครสามารถจะช่วยเราให้หลุดพ้นจากความบาปได้ไหม? ฉันไม่สามารถจะช่วยเธอได้ เพราะว่าตัวฉันเองก็จมอยู่ในความบาป และเธอก็ไม่สามารถจะช่วยฉันได้ เพราะเธอเองก็จมอยู่ในความบาปเช่นกัน ไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งก็เหมือนกับคำพัง

เพยที่ว่า “คุณไม่สามารถจะมองเห็นขนตาของตัวเองได้ไม่ว่าสายตาของคุณจะดีเพียงใดก็ตาม” และ “คุณไม่สามารถจะยกตัวเองขึ้นมาได้ไม่ว่าคุณจะมีแข็งแรงเพียงใดก็ตาม” ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสิ้นหวังที่จะพยายามช่วยตัวเองให้รอดโดยการประพฤติตามหลักคำสอนของศาสนา หลักศีลธรรมหรือการทำความคิด

แต่โดยพระเมตตาและความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนทั้งหลาย พระองค์จึงได้ส่งพระผู้ช่วยให้รอด คือองค์พระเยซูคริสต์ให้เข้ามาในโลก พระธรรมมัทธิว 1:21 กล่าวว่า “... เพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขทั้งหลาย” พระองค์ท่านจะทรงโปรดช่วยทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้รอด และคนทั้งหลายที่เชื่อก็จะได้รับความรอดเช่นเดียวกับบุคคลผู้นั้น ที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดจากการจมน้ำ

กิจการ 4:12 “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” บัณฑิตพูดขึ้นมาว่า “เอาละ ที่นี้ฉันรู้แล้ว